

ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555

เดือน	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
พฤษภาคม	สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ การเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัดและการประเมินภายนอกรอบ 3 จาก สมศ. ”	คณะกรรมการดำเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษา
พฤษภาคม - มิถุนายน	ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ทุกวันพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือนตลอดปีการศึกษา ประชุมครุรวมประจำเดือนวันจันทร์แรกของเดือน	รองผู้อำนวยการฝ่าย พัฒนาคุณภาพการศึกษา
พฤษภาคม	ประชุมเตรียมงานการรับการประเมินคุณภาพภายใน สถานศึกษาโดยต้นสังกัดและการประเมินภายนอกรอบ 3 จาก สมศ. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับ “ การเตรียมรับการ ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัดและการ ประเมินภายนอกรอบ 3 จาก สมศ. ”	รองผู้อำนวยการฝ่าย พัฒนาคุณภาพการศึกษา
	จัดเตรียมห้องผลงานเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายใน สถานศึกษาโดยต้นสังกัดและการประเมินภายนอกรอบ 3 จาก สมศ. ระดับการศึกษาปฐมวัย - ห้องประชุมปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน - ห้องประชุมปฐมวัย	คณะกรรมการเตรียมรับการ ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยต้นสังกัดและการประเมิน คุณภาพภายนอกรอบ 3 จาก สมศ.
มิถุนายน	ซ้อมการเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยต้นสังกัดและการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 จาก สมศ.	กรรมการบริหาร , ผู้บริหาร , ครู , นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง
มิถุนายน - กันยายน	รับการเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยต้นสังกัดและการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 จาก สมศ.	คณะกรรมการดำเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษา
สิงหาคม	เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2555 โดยครู / ผู้รับผิดชอบโครงการ / งาน / กิจกรรม เป็นผู้รวบรวมส่งที่ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	- ฝ่ายปฐมวัย - ฝ่ายประถมศึกษา - ฝ่ายมัธยมศึกษาตอนต้น - ฝ่ายมัธยมศึกษาตอนปลาย - ฝ่ายสนับสนุน
กันยายน	คณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ติดตาม ประเมิน คุณภาพภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2555	กรรมการประเมินคุณภาพ ภายในสถานศึกษา
กุมภาพันธ์	เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2555 โดยครู / ผู้รับผิดชอบโครงการ / งาน / กิจกรรม เป็นผู้รวบรวมส่งที่ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	- ฝ่ายปฐมวัย - ฝ่ายประถมศึกษา - ฝ่ายมัธยมศึกษาตอนต้น - ฝ่ายมัธยมศึกษาตอนปลาย - ฝ่ายสนับสนุน

	คณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ติดตาม ประเมิน คุณภาพภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2555	กรรมการประเมินคุณภาพ ภายในสถานศึกษา
มีนาคม	กำหนดส่งรายงานการประเมินตนเองของบุคลากร และสรุปผล การประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ของแต่ละระดับ ส่งที่ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการจัดรายงานส่งต้นสังกัด	- ฝ่ายปฐมวัย - ฝ่ายประถมศึกษา - ฝ่ายมัธยมศึกษาตอนต้น - ฝ่ายมัธยมศึกษาตอนปลาย - ฝ่ายสนับสนุน
เมษายน	รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)	กรรมการประเมินคุณภาพ ภายในสถานศึกษา

**หมายเหตุ** ที่ผ่านมามีการจัดทำรายงานประเมินตนเอง ( SAR สถานศึกษา ) จัดเล่มสมบูรณ์ ส่งต้นสังกัด  
ได้ประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี เนื่องจากต้องรอผล O-NET